

Tình trạng TGP Hà Nội và những hình ảnh những buổi họp báo gần đây

Tác Giả: Náng Công Lý

Thứ Năm, 03 Tháng 6 Năm 2010 06:55

Kể từ sau ngày 7/5/2010, một không khí khác lạ bao trùm TGP Hà Nội. Điềm hình nhợt nhạt là tại Nhà thờ Lớn Hà Nội và các giáo xứ lân cận.

Đây là một “trang số mới” của TGPHN và giáo hội Việt Nam, tiếng nói đúng như lời Đức Cha Nguyễn Chí Linh đã nói: “Đây là một trang số mới”.

Lưu ý những điều này, Vatican có biết? Vatican có biết họ quản lý của việc đưa Đức TGMHN Giuse Ngô Quang Kiệt ra khỏi Hà Nội theo yêu cầu của nhà cầm quyền Cộng sản đã đưa đi di chuyển này hay không?



Khác lạ đầu tiên mà người ta nhận thấy rõ ràng, đó là sự giáo dân đến nhà thờ giảm hẳn. Tại Nhà thờ Lớn Hà Nội, ngay cả khi lễ trọng, sự giáo dân cũng rất ít. So với trọng thể này, các thánh lễ Chúa nhật bình thường, nhà thờ luôn đầy ắp người, tràn ra cả ngoài sân vườn đã chật chội.

Những ngày sau 7/5/2010, nhà thờ trở nên vắng vẻ và thoáng mát, ngay cả khi có Thánh lễ trọng thể như Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, sự linh mục nhiều hơn sự giáo dân. Đức biết ngay cả lễ giỗ Hồng Y Trần Văn Căn 20 năm, cũng là điều đáng suy nghĩ.

Với tinh thần ủng hộ những nhu cầu của giáo dân Hà Nội, những Thánh lễ kỷ niệm đó, luôn là Thánh lễ được giáo dân lưu ý và không cần ai báo ai, mà người đến đầy đủ. Những không, chỉ lác đác các giáo dân trong lòng nhà thờ với đội ngũ linh mục đông đảo.

Nhiều người nhận thấy những thay đổi đáng sợ đó, đã chua chát nói rằng: “Cố tình hình này, thì việc gì phải đòi đầu, đòi nhà thờ, chỉ thấy gian nan của thì sự đầu đại, tài sản còn lại cũng sẽ... thôi. Vì không có giáo dân sự đáng”. Một sự người khi được hỏi vì sao không đi lễ Nhà thờ Lớn, đã trả lời là chỉ vì Đức Tổng giám mục không hiểu được vì không quen tiếng.

Nhiều ban hành giáo, các hội đoàn, nhiều người giúp việc của các nhà thờ đã lên tiếng xin thôi các chức vụ phó và công việc đã nhận. Điềm hình là tìm những người báo vụ cho các lễ lớn hết sức khó khăn, chỉ có một sự giáo xứ xa xôi do vài linh mục phải huy động đến làm nhiệm vụ này. Trong đó có xứ Thợ ch Bích do linh mục Giuse Nguyễn Khắc Quỳ làm chánh xứ.

Nói thêm về linh mục Giuse Nguyễn Khắc Quỳ, năm nay 68 tuổi, quê ở Hà Tây và là chánh xứ Thợ ch Bích. Linh mục khá nhiều tuổi này đã được đánh giá là vẫn có lập trường thay đổi nhanh chóng và rất thích “đổi theo” với chính quyền Cộng sản. Với báo nhà nước đăng tin linh mục Quỳ thay mặt HĐGMVN chúc mừng quan nhà nước và sau đó HĐGMVN phải đính chính là một ví dụ.

Tình trạng TGP Hà Nội và những hình ảnh những buổi lễ của bao giờ có

Tác Giả: Náng Công Lý

Thứ Năm, 03 Tháng 6 Năm 2010 06:55

Giáo xä Thäch Bích có truyän thäng giä đäo tuyät väi, väi sä giáo dân đông đúc (6.000) nhäng tä khi linh mäc Nguyän Khäc Quä vä đây đã bä đäo hät mät näa. Hä Thánh lä nào có linh mäc Quä dâng lä, giáo dân bä vä. Đây là mät thä mä träng cäa mät giáo xä. Bäi giáo xä này có truyän thäng kiên cäng.

Năm 1959, Hä Chí Minh vä đây kêu gäi bät đäu phong trào “Häp tác hóa nông nghiệp” – Mät mô hình sau này đä cä coi là täi ác vì đã đän cä miän bäc vào nhäng trän đói triän miän. Khi vä Thäch Bích, Hä Chí Minh đã dùng đän Thánh Anton đä đäng kêu gäi, vì thä sau này nhà cäm quyän đän hä biän näi này thành “Di tích läch sä läu niäm Hä Chí Minh”. Nhäng thäi bäy giä linh mäc quän xä Nguyän Đäng Xuyên đã phän đäi käch liät nên không làm đä cä.

Đän khi linh mäc Quä vä đây, thì nhà cäm quyän đã däng làm đä cä khu di tích bên cänh và trä thành mät “di tích täi ác” – Täi ác đäa cä miän Bäc vào nghèo đói. Hiän nay, ngôi träng cäa giáo xä vän bä chiäm đät.

Mät khác, trong suät quá trình các sä kiän xäy ra täi các näi nhä Thái Hà, Khâm sä ... giáo xä Thäch Bích chäa bao giä đä cä tä chäc mät buổi cäu nguyän công khai hiäp thông nào väi nhäng näi đó. Điäu rät đáng chú ý là linh mäc Quä là näi đä cä nhiäu cán bä, công an lui täi và có mäi bang giao thâm tình.

Nay đä cä TGM Phê rô Nguyän Văn Nhän vä Hà Näi, linh mäc Quä nhä cá gäp näc, thä mä chí các lä län Nhà thä Län, linh mäc Quä còn cho xe chä giáo dân Thäch Bích ra nhà thä Län đi lä cho đông đä ... Đó cũng có thä là đäu tät, nhäng rät phän cäm väi giáo dân täi chä.

Ngoài ra, nhiäu đäng thái mäi Täa TGMHN điän ra rät lä theo đúng bài cäa nhà cäm quyän cäng sän. Ngày lä Chúa Thánh Thän hiän xuäng, khi giáo dân tham dä lä, mät sä ngä i vän cäng bäng rän tä lòng yêu män Đäc Cha Kiät, thì toàn bä TGM đã tät hät toàn bä điän phía ngoài. Hành đäng này làm ngä i ta nhä läi cách làm cäa nhà cäm quyän Cäng sän khi bao vây TGMHN đä làm vän hoa.

Trong ngày lä giä Häng Y Tränh Văn Căn, khi đoàn ngä i cäm bäng rän biäu ngä đäng bên đäng chào đón Đäc TGM mäi thì đoàn träng cäa Giáo xä Thäch Bích do Linh mäc Quä đän đän đã liên täc đánh träng inh äi và dùng chiäc träng län đäm thäng vào đoàn ngä i ä đó.

Ngày thä 7 väa qua, TGMHN Phê rô Nguyän Văn Nhän xuäng Cä Nhuä đä läp bä giäng cäa Chäng viän, giáo dân läi cäng cä, biäu ngä bên ngoài, đän chiäu TGM Nguyän Văn Nhän vän không ra ngoài đä cä và ai đó đã gäi công an đän đä đäp nhäng ngä i này.

Mäy ngày nay, täi Sä Kiän, cuäc häi ngä linh mäc Täng Giáo phän Hà Näi väi hän 700 linh mäc, giám mäc các giáo phän đã vä đäng đä. Đoàn giáo dân đã cäng bäng rän, biäu ngä nói lên tình thän yêu män Đäc cha Kiät vì đän nay, nhäng ngä i có trách nhiäm TGMHN vän chäa cho hä biät sä phän Đäc Cha Kiät nhä thä nào. Thêm vào đó, chäa có bät cä thông báo nào cho giáo dân biät vä viäc TGM mäi nhäm chäc tä khi nào, vì không phäi ai cũng có điäu kiän đä cä thông tin qua mäng.

Vì thä giáo dân đã täp trung biäu lä tình thän cäa mình.

Tình trạng TGP Hà Nội và hình ảnh những nhân chứng của bao giờ có

Tác Giả: Ná Váng Công Lý
Thứ Năm, 03 Tháng 6 Năm 2010 06:55

Váy những người mất sự linh mục đã hung hăng với giáo dân, họ nên bị trục xuất không còn thißt trong giáo hội. Đißn hình tòa TGMHN là linh mục Phạm Hùng, mất linh mục Đßc Cha Kitô cho đißh và chăm sóc, khi về nßc Đßc bß trí làm Chánh văn phòng Tòa TGM.



TGM Giuse Ngô Quang Kitô trên đường đi nßc Đßn thăm gia đình Lm. Alf. Phạm Hùng

Ngßi ta còn nhớ, trong trận lũ lụt cuối năm 2008, khi quan chức công sự núp trong lầu vàng, Đßc Tổng Kitô đã đi thăm các nạn nhân, Đßc bß trí là nhà ông bà cß linh mục Phạm Hùng ßchß sâu và xa nhà từ nhà thờ, những Đßc Tổng Kitô đã đi nßp gặp nạn thủ tßng Đßn nhà linh mục Hùng Đßng viên ông bà cß. Những vị linh mục này đã sßm thß hißn thái Đß “trß cß” nhanh chóng, nhất là vị Đßc TGM Giuse Ngô Quang Kitô. Trong thánh lễ đón tiếp TGM Phó Nguyễn Văn Nhơn, linh mục Phạm Hùng đã xô xát với một số giáo dân, ngay cả với giáo dân Kitô Sßt quê hương, nên đã Đßc giáo dân Đßt vào “danh sách Đß”.



Trßn lễ 2008, TGM Giuse Ngô Quang Kitô đi nßc Đßn thăm gia đình Lm. Alf. Phạm Hùng

Mßt số rßn nạn nhân lao động có đã xảy ra với TGPHN qua sự kiện Ngô Quang Kitô, đó là sự rßn nạn bị mất sự vß cß m quyßn trong giáo hội quy phßc bßo quyßn, đi nßc cß i vß ý chí, quyßn vßng và tinh thần của giáo dân.

Đây là một “trang sß mßi” của TGPHN và giáo hội Việt Nam, tiếp công đúng như lời Đßc Cha Nguyễn Chí Linh Đßt ra: “Đây là một trang sß bußn”.

Lißu những điều này, Vatican có biết? Vatican có

bißt họ quyß cßa vißc Đßa Đßc TGMHN Giuse Ngô Quang Kitô ra khỏi Hà Nội theo yêu cầu của nhà cß m quyßn Công sự nß đã Đß i di chßng này hay không?

Mßt số hình ảnh giáo dân căng băng rôn tại Sß Kitô ngày 2/6/2010

Tình trạng TGP Hà Nội và những hình ảnh buổi lễ có

Tác Giả: Ná Váng Công Lý

Thứ Năm, 03 Tháng 6 Năm 2010 06:55



Băng rôn ở Kißnh ngày 2/6/2010